

Số: 24 /PGDDĐT-GDTH

Thuận An, ngày 02 tháng 02 năm 2023

V/v sử dụng tài liệu Giáo dục của địa phương lớp 1, lớp 2 và lớp 3 (bản tài liệu dạng PDF) trong năm học 2022-2023

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học.

Căn cứ Công văn số 173/SGDDĐT-GDMNTH ngày 30/01/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc sử dụng tài liệu giáo dục địa phương lớp 1, lớp 2 và lớp 3 (bản tài liệu PDF) năm học 2022-2023.

Phòng GDĐT đề nghị các cơ sở giáo dục triển khai, tổ chức giảng dạy Nội dung giáo dục của địa phương tỉnh Bình Dương trong năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

Các đơn vị căn cứ nội dung các chủ đề/ mạch kiến thức chung của Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bình Dương cấp tiểu học (đính kèm Phụ lục) để triển khai dạy tài liệu Giáo dục địa phương theo bản tài liệu định dạng PDF (file tài liệu sẽ được Sở GDĐT cung cấp và chuyển về địa chỉ e-mail của đơn vị)

Phòng GDĐT đề nghị hiệu trưởng các trường tiểu học trong thành phố vận dụng linh hoạt trong tổ chức triển khai sử dụng tài liệu Giáo dục của địa phương (bản tài liệu dạng PDF) đúng theo tinh thần công văn này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên hệ với Phòng GDĐT (qua Bộ phận Tiểu học) để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Phòng GDĐT;
- Lưu: VT, GDTH.



Thái Văn Trung

PHỤ LỤC

Nội dung các chủ đề/ mạch kiến thức chung của Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Dương cấp tiểu học¹

(Kèm theo Công văn số 24 /PGDDĐT-GDTH ngày 02 /02/2023 về việc sử dụng tài liệu giáo dục của địa phương lớp 1, lớp 2 và lớp 3 (bản tài liệu dạng PDF) trong năm học 2022-2023)



Chủ đề/ mạch kiến thức	Yêu cầu cần đạt
Quê hương em	<ul style="list-style-type: none">- Nêu được một số nét khái quát về vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên của Bình Dương.- Nêu được một số hoạt động của người dân ở Bình Dương.- Nêu được tên và vai trò của một số công trình công cộng ở Bình Dương.- Giới thiệu được những nét cơ bản về cảnh quan thiên nhiên, con người, sản vật, một số hoạt động sản xuất... ở Bình Dương.- Có ý thức bảo vệ môi trường ở Bình Dương.- Bày tỏ được tình cảm, sự gắn bó của bản thân với quê hương Bình Dương.
Danh lam thắng cảnh quê em	<ul style="list-style-type: none">- Nêu được tên, vị trí của một số danh lam thắng cảnh/cảnh đẹp tiêu biểu của Bình Dương.- Nhận biết được một số danh lam thắng cảnh/cảnh đẹp của Bình Dương qua hình ảnh/video...- Nêu được cảm nhận của bản thân đối với danh lam thắng cảnh/cảnh đẹp đó.- Giới thiệu được về danh lam thắng cảnh/cảnh đẹp của Bình Dương bằng các hình thức khác nhau phù hợp với lứa tuổi.- Nhận biết và thực hiện được những việc làm phù hợp để bảo vệ môi trường danh lam thắng cảnh/cảnh đẹp đó.
Nghề/ làng nghề truyền thống	<ul style="list-style-type: none">- Nêu được tên, vị trí, khái quát một số làng nghề truyền thống của địa phương.- Nêu/mô tả được các bước chính để làm ra sản phẩm của một số nghề truyền thống của Bình Dương.- Kể tên một số sản phẩm của nghề/làng nghề truyền thống của Bình Dương.- Trình bày được ở mức độ đơn giản vai trò của nghề/làng nghề truyền thống và các sản phẩm của nghề/làng nghề truyền thống đó có ảnh hưởng tích cực đến việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Bình Dương.- Trải nghiệm và giới thiệu được làng nghề truyền thống tại địa phương.- Có ý thức bảo vệ và phát triển làng nghề truyền thống cũng như môi trường làng nghề bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi.
Phong tục tập quán	<ul style="list-style-type: none">- Biết được tên nhà ở, trang phục, món ăn, nghi lễ... truyền thống của một số dân tộc ở Bình Dương.- Nhận biết được nhà ở, trang phục, món ăn, nghi lễ... truyền thống của một số dân tộc ở Bình Dương qua hình ảnh, video...

¹ Phụ lục này thay thế cho các Phụ lục kèm theo Công văn số 1861/SGDDĐT-GDMNTH ngày 22/10/2021 về việc hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục địa phương cấp Tiểu học.

	<ul style="list-style-type: none"> - Mô tả/giới thiệu được về nhà ở, trang phục, món ăn, nghi lễ... truyền thống của một số dân tộc ở Bình Dương bằng những hình thức khác nhau phù hợp với lứa tuổi. - Có ý thức giữ gìn một số phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc mình và các dân tộc khác.
Các loại hình nghệ thuật truyền thống	<ul style="list-style-type: none"> - Kể được tên một số loại hình nghệ thuật truyền thống ở Bình Dương. - Nhận biết được một số loại hình nghệ thuật truyền thống của Bình Dương qua hình ảnh, video. - Nêu được những nét khái quát về nguồn gốc, nội dung, giá trị của một số loại hình nghệ thuật truyền thống của Bình Dương. - Mô phỏng, thực hành ở mức độ đơn giản một loại nghệ thuật tiêu biểu của Bình Dương phù hợp với lứa tuổi. - Trân trọng, giữ gìn nét đẹp nghệ thuật truyền thống của Bình Dương.
Lễ hội truyền thống	<ul style="list-style-type: none"> - Nêu được tên, địa điểm diễn ra một số lễ hội truyền thống của Bình Dương. - Nêu được/ mô tả được một số hoạt động chính diễn ra trong lễ hội; mục đích, ý nghĩa của lễ hội. - Giới thiệu và bước đầu quảng bá được về các lễ hội truyền thống của Bình Dương. - Thực hiện được một số việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi để bảo đảm an toàn, văn minh và bảo vệ môi trường nơi diễn ra lễ hội.
Trò chơi dân gian	<ul style="list-style-type: none"> - Kể tên một số trò chơi dân gian tiêu biểu của Bình Dương - Giới thiệu được luật chơi của một số trò chơi dân gian tiêu biểu của Bình Dương; - Thực hành chơi các trò chơi; - Có ý thức bảo đảm an toàn khi chơi trò chơi; giữ gìn, bảo tồn trò chơi dân gian của Bình Dương.
Di tích lịch sử - văn hóa	<ul style="list-style-type: none"> - Kể tên một số di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu của Bình Dương. - Giới thiệu khái quát được về lịch sử hình thành, đặc điểm, vai trò của di tích lịch sử - văn hóa. - Thực hiện những việc làm phù hợp với lứa tuổi để bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa.
Một số nhân vật tiêu biểu/ Danh nhân	<ul style="list-style-type: none"> - Kể tên một số danh nhân hoặc nhân vật tiêu biểu ở Bình Dương. - Trình bày được những nét khái quát về danh nhân hoặc nhân vật tiêu biểu ở Bình Dương (năm sinh, năm mất, đóng góp chính...). -Trân trọng những đóng góp của thế hệ trước, học tập những đức tính tốt đẹp; kế thừa, phát huy truyền thống qua các việc làm phù hợp với lứa tuổi.

1. Nội dung/ mạch chủ đề Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Dương lớp 1

Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Dương lớp 1 được biên soạn có 2 mạch nội dung: Hoạt động hướng đến xã hội, hoạt động hướng đến tự nhiên.

STT	Tên chủ đề	Yêu cầu cần đạt	Mạch nội dung
1	Quê hương Bình Dương của em	-Biết được tên các thành phố, thị xã và các huyện của tỉnh Bình Dương. - Biết được nơi mình sinh sống và học tập thuộc thành phố/ thị xã/ huyện nào của tỉnh Bình Dương.	Hướng đến xã hội
2	Danh lam thắng cảnh của quê hương Bình Dương	- Kể được tên một số danh lam thắng cảnh của quê hương Bình Dương - Giới thiệu được một số cảnh đẹp tại nơi em sinh sống, học tập	Hướng đến tự nhiên
3	Đồng dao địa phương trong trò chơi dân gian	- Biết được một số bài đồng dao trong trò chơi dân gian của Bình Dương. - Biết chơi trò chơi dân gian có bài đồng dao. - Rèn năng lực giao tiếp, hợp tác với bạn khi tham gia trò chơi.	Hướng đến xã hội
4	Đặc sản trái cây của Bình Dương	- Kể tên một số đặc sản trái cây của Bình Dương. - Tự hào về các bạn các đặc sản trái cây của Bình Dương. - Tích cực tham gia tìm hiểu và giới thiệu các đặc sản trái cây của Bình Dương. - Rèn kĩ năng giao tiếp, hợp tác; phẩm chất yêu quê hương, đất nước.	Hướng đến xã hội
5	Món ngon của Bình Dương	- Kể được tên của một số món ăn nổi tiếng của Bình Dương. - Nêu được đặc điểm chính của một số món ăn quê hương - Giới thiệu được món ăn của quê hương Bình Dương mà em đã được thưởng thức. - Tự hào về các món ăn của quê hương.	Hướng đến xã hội

2. Nội dung/ mạch chủ đề Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Dương lớp 2

Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Dương lớp 2 được biên soạn thành 6 chủ đề, trong đó có 4 chủ đề thuộc mạch nội dung Hướng đến xã hội, 1 chủ đề thuộc mạch nội dung Hướng đến tự nhiên và 1 chủ đề thuộc mạch nội dung Hoạt động hướng nghiệp

STT	Tên chủ đề	Yêu cầu cần đạt	Mạch nội dung
1	Các nhân vật lịch sử tiêu biểu của tỉnh Bình Dương	- Nêu được một số nhân vật lịch sử tiêu biểu của Bình Dương - Kể được những đóng góp của nhân vật lịch sử tiêu biểu đó. - Bày tỏ được cảm nhận của bản thân về những đóng góp của các nhân vật lịch sử đó.	Hướng đến xã hội
2	Giao thông ở tỉnh Bình	- Nêu được tên các loại đường giao thông có ở Bình Dương - Nêu được các phương tiện giao thông đang được sử dụng	Hướng đến xã

STT	Tên chủ đề	Yêu cầu cần đạt	Mạch nội dung
	Dương	<p>phổ biến ở Bình Dương</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu được với bạn bè, người thân về một loại đường giao thông ở Bình Dương mà em yêu thích - Nêu được cách bảo đảm an toàn khi đi trên một số phương tiện giao thông. - Nêu được trách nhiệm và cảm nhận của bản thân khi tham gia giao thông ở Bình Dương. 	hội
3	Ca dao, dân ca Bình Dương	<ul style="list-style-type: none"> - Nêu được tên một số bài ca dao, dân ca về quê hương Bình Dương - Nêu được nội dung chính của một số bài ca dao, dân ca về quê hương Bình Dương - Thuộc được 1-2 bài ca dao/ dân ca ngắn về quê hương Bình Dương - Thể hiện được cảm xúc khi nghe, đọc những bài ca dao, dân ca về quê hương Bình Dương 	Hướng đến xã hội
4	Lễ hội ở Bình Dương	<ul style="list-style-type: none"> - Nêu được tên một số lễ hội của quê hương Bình Dương. - Giới thiệu được một lễ hội của quê hương Bình Dương em. - Nêu được cảm nhận của bản thân về lễ hội của quê hương Bình Dương. 	Hướng đến xã hội
5	Cảnh đẹp thiên nhiên ở Bình Dương	<ul style="list-style-type: none"> - Nêu được một số cảnh đẹp thiên nhiên của quê hương Bình Dương - Giới thiệu được với bạn bè, người thân về một cảnh đẹp thiên nhiên của quê hương Bình Dương mà em yêu thích, tự hào - Bày tỏ được cảm xúc của bản thân đối với cảnh đẹp thiên nhiên của quê hương Bình Dương 	Hướng đến tự nhiên
6	Làng nghề truyền thống gốm sứ ở Bình Dương	<ul style="list-style-type: none"> - Nêu được tên, vị trí làng nghề truyền thống gốm sứ ở Bình Dương. - Nêu được các bước chính để làm sản phẩm gốm sứ ở Bình Dương. - Kể tên một số sản phẩm của nghề gốm sứ. - Trình bày ở mức độ đơn giản vai trò của nghề và sản phẩm của nghề gốm sứ. - Trải nghiệm và giới thiệu được làng nghề truyền thống gốm sứ ở Bình Dương. - Có ý thức bảo vệ và phát triển làng nghề truyền thống cũng như môi trường làng nghề bằng những việc làm phù hợp. 	Hoạt động hướng nghiệp

3. Nội dung/ mạch chủ đề Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Dương lớp 3

Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Dương lớp 3 được biên soạn thành 5 chủ đề, trong tích hợp với mạch nội dung Hoạt động trải nghiệm, Tự nhiên và xã hội, Âm nhạc lớp 3.

STT	Tên chủ đề	Yêu cầu cần đạt	Tích hợp dạy môn
1	Hoạt động sản xuất nông nghiệp tiêu biểu ở Bình Dương	<ul style="list-style-type: none"> - Kể được tên, sản phẩm, ích lợi của một số hoạt động sản xuất tiêu biểu ở Bình Dương (sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp). - Tham gia, trải nghiệm làm một số công việc của một hoạt động sản xuất cụ thể đang có ở địa phương và nêu được những điều rút ra qua trải nghiệm (các công việc cần làm; dụng cụ lao động cần có; cách thực hiện công việc; cách giữ gìn vệ sinh, đảm bảo an toàn khi tham gia lao động). - Giới thiệu được một hoạt động sản xuất tiêu biểu ở nơi em sống. Nêu được cảm nhận của em về hoạt động sản xuất đó. 	Tự nhiên và xã hội lớp 3
2	Một số di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu ở Bình Dương	<ul style="list-style-type: none"> - Kể được tên một số di tích lịch sử tiêu biểu ở Bình Dương - Trình bày được một số đặc điểm của các di tích lịch sử- văn hóa nêu trên - Giới thiệu được (bằng lời, hoặc kết hợp lời nói ở mức đơn giản với hình ảnh) một di tích lịch sử ở Bình Dương - Tự hào và có trách nhiệm đối với việc giữ gìn, bảo vệ các di tích lịch sử của quê hương 	Tự nhiên và Xã hội lớp 3
3	Tìm hiểu nghệ thuật đờn ca tài tử ở Bình Dương	<ul style="list-style-type: none"> - Nêu được tên thể loại âm nhạc truyền thống ở Bình Dương - Nhận biết được một số nhạc cụ được sử dụng trong loại hình âm nhạc truyền thống và phong cách trình diễn thể loại âm nhạc truyền thống ở Bình Dương (Đờn ca tài tử...) - Biết lắng nghe và biểu lộ cảm xúc khi nghe đờn ca tài tử,... - Nêu được trách nhiệm của học sinh trong việc giữ gìn, phát huy âm nhạc truyền thống của Bình Dương 	Âm nhạc lớp 3
4	Khám phá danh thắng Núi Cậu – Hồ Dầu Tiếng ở Bình Dương	<ul style="list-style-type: none"> - Xác định vị trí của danh thắng Núi Cậu- Hồ Dầu Tiếng - Kể được một số cảnh quan thiên ở khu danh thắng Núi Cậu- Hồ Dầu Tiếng - Xác định được những việc nên làm, không nên làm để góp phần giữ gìn, bảo vệ danh thắng Núi Cậu- Hồ Dầu Tiếng - Tự hào, giới thiệu và tuyên truyền tới bạn bè người thân về Núi Cậu - Hồ Dầu Tiếng (ở mức đơn giản). 	Hoạt động trải nghiệm lớp 3
5	Tìm hiểu làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp	<ul style="list-style-type: none"> - Nêu được địa điểm, sản phẩm của làng nghề truyền thống sơn mài và lợi ích của nghề - Nêu được những việc nên làm, không nên làm để sử dụng hợp lí sản phẩm của làng nghề truyền thống sơn mài và góp phần bảo vệ môi trường ở Bình Dương - Liên hệ thực tế, nhận xét về cách sử dụng sản phẩm sơn mài ở gia đình, cộng đồng ở địa phương. - Giới thiệu đơn giản về làng nghề truyền thống sơn mài Tương Bình Hiệp. 	Tự nhiên và Xã hội lớp 3



STT	Tên chủ đề	Yêu cầu cần đạt	Tích hợp dạy môn
		- Lựa chọn, đề xuất được cách sử dụng hợp lý sản phẩm nghề sơn mài.	

Ghi chú:

Để đảm bảo về tính bản quyền và bảo mật tài liệu, yêu cầu cán bộ quản lý, giáo viên không sao chép và chuyển file cho đơn vị/cá nhân khác không liên quan. Mọi việc sao chép/lưu hành tài liệu khi chưa được sự đồng ý của Sở GDĐT đều vi phạm nguyên tắc bảo mật bản quyền xuất bản.

